
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ครั้งที่ 6/2564 
วันอังคารที่ ๒0 กรกฎาคม ๒๕๖4 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม กตร. ชั้น 2 วังไชยา  

ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom 
.................................. 

ผู้มาประชุม 
 1. นายสมเจตน์ เปลื้องนุช หน.ผตปค.   

2. นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธ์ ร.หน.ผตปค.  
 3. นายศราวุธ ไทยเจริญ ผตปค. 
 4. นายไชยชนะ สุทธิวรชัย ผตปค. 
 5. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช ผตปค.   
 6. นายรณยุทธ์ พรหมายน ผตปค.  
  7. นางภัทราวดี สุทธิธนกูล  ผตปค. 
  8. นายสุจินต์ วาจากิจ ผตปค. 

ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ 
 1. นายกำพล สิริรัตตนนท์ ผตปค. 
  2. นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี  ผตปค. 
  3. นางสาวเมตตา สินยบุตร ผตปค. 
 4. นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผตปค. 
 5. นายทศพนธ์ ศรีเพ็ง ผช.ผตปค. 
 6. นายจิราชัย สุขมี   ผช.ผตปค.  

ผู้ร่วมประชุม 
 1. นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์ ผอ.กตร. 
   2. นางสุรมณ ไทเมืองพล นจท.ชำนาญการ (หน.กง.ตร.) 
 3. นางมนัสนันท์ ปุณยศิริกุล นจท.ชำนาญการ (หน.ฝ.บห.) 
 4. นายพรศักดิ์ ปานศักดิ์ นก.ชำนาญการ (หน.กง.รรท.) 

5. นางถนอมนวล ขาวสบาย จพง.ปค.ชำนาญการ 
6. นางเจิมพักตร์ ธาราฉัตร จพง.ปค.ชำนาญการ 

 7. นายนิกร จินานิกร ผช.ผตปค. 
 8. นายกฤชเทพ เนตรอรุณ ผช.ผตปค. 
  9. นายวิระดี สายสกล ผช.ผตปค. 
 10. จ.ส.ต. ณรงค์ นุทผล ผช.ผตปค. 
 11. นายนิติพันธ์ ประพันธ์บัณฑิต ผช.ผตปค. 
   12. นายสำราญ อินสองใจ ผช.ผตปค. 
  13. นายกฤษชัย เกษสุนทร ผช.ผตปค. 

14. นายวัชระ ผาสุข ผช.ผตปค. 
/15. จ.ส.อ. ทศวรรษ ... 
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  15. จ.ส.อ. ทศวรรษ วิไลเขา  ผช.ผตปค. 
  16. นางสุภชา ภู่อ่ำ นจท.ชำนาญการ  
  17. นายอติชาต สุโคตร นก.ชำนาญการ  
 18. นางชุลีรัตน์ ฤกษ์ดารา นจท.ชำนาญการ 
 19. นายชานิศ ทองสวัสดิ์ นจท.ปฏิบัติการ  
 20. นายพัฒน์พงศ์ พานทอง  นจท.ปฏิบัติการ 
  21. นางวราภรณ์ ลับไพรี จพง.ธก.ชำนาญงาน 
  22. นายจิตพัฒน์ กู่ก้องกฤษฎากร จพง.ธก.ปฏิบัติงาน 
 23. นางสาวพรรณี จุลทับ จพง.ธก.ปฏิบัติงาน 
 24. นายเจริญ สอนซื่อ พนักงานธุรการ 
 25. นางสาววฤณดา แก้วบัวดี  พนักงานราชการ 
 26. นางสาวกัณฐมณี สืบ พนักงานราชการ 

ผู้ร่วมประชุมหน่วยงานนอก 
 1. นายดุสิต ศิริวราศัย ผอ.สวผ. ผู้แทน กจ. 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 - นายสมเจตน์ เปลื้องนุช หน.ผตปค. เป็นประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
หน.ผตปค. - ปค. ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการช่วยราชการ  
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช) - นายธีรพงศ์ กาบขนุทด ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กตร.ปค. 
 ไปช่วยราชการ ทปค.จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
  - นายอติชาต สุโคตร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ทปค. จ.อ่างทอง  
 มาช่วยราชการ กตร.ปค. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  
หน.ผตปค. - รายงานการประชุม ผตปค. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564  
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช) กตร. ได้แจ้งเวียนทางไลน์กลุ่ม และได้นำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ กตร. หัวข้อ 
 รายงานการประชุม ผตปค. ท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติมเชิญแจ้งได้ที่ฝ่ายเลขาฯ 

มติที่ประชุม - รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
  3.1 การสอบคัดเลือก และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง    
หน.ผตปค. - เชิญผู้แทน กจ. ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช) 

/ ผู้แทน กจ. ... 
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ผู้แทน กจ. - การสอบคัดเลือก ขณะนี้ ปค. ยังไมมี่ประกาศยกเลิกการสอบ โดยจะประเมิน 
(นายดุสติ ศริิวราศัย) สถานการณเ์ป็นรายเดือน ถ้าหากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถานการณ์ 
 การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ยังไมด่ีขึ้น หรือไม่สามารถจัดสอบคัดเลือกได้  
 ปค. กอ็าจจะพิจารณาทบทวนและประกาศยกเลิกการสอบ 
  - การสอบคัดเลือกบุคคคลภายใน 
   - การสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอ 
   - การสอบคัดเลือก จพง.ปค. ระดับชำนาญการพิเศษ 
  - การสอบคดัเลือกบุคคลทั่วไป 
   - จพง.ปค. ระดบัปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) 
   - นักวิชาการเงนิและบัญชีปฏิบัติการ (เสมียนตราอำเภอ) 
   - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
   - เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน 
   - พนักงานราชการ 
   - พนักงานการเงินและบัญชี , พนักงานโสตทัศนศึกษา  
 - ผตปค. มีประเด็นสงสัย หรือได้รับข้อมูลมาจากส่วนภูมิภาค เชิญสอบถาม 
หน.ผตปค. - การสอบคัดเลือก จพง.ปค. ระดับชำนาญการพิเศษ น่าจะจัดการสอบคัดเลือกได้ 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช) เนื่องจากงบประมาณไม่ผูกพันในการเข้ารับการฝึกอบรมเหมือนกับการสอบเข้าอบรม 
 หลักสูตรนายอำเภอ แต่การเข้าอบรมหลักสูตรนายอำเภอจะมีระยะเวลาการฝึกอบรม 
 ประมาณ 4 เดือน หลักสูตรนายอำเภอคงไม่สามารถจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ได้  
 ไม่ทราบว่าแนวโน้มจะมีการยกเลิกการสอบเข้าอบรมหลัดสูตรนายอำเภอหรือไม ่ 
 เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายครอ่มปีงบประมาณ 
ผู้แทน กจ. - ขออนุญาตให้ข้อมูล  2 ส่วน 
(นายดุสติ ศริิวราศัย) 1. กจ. รับผิดชอบระบบการสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ซ่ึงใช้เงิน 
 เฉพาะการสอบคัดเลือก 
  - ถ้าจัดสอบคัดเลือกได้ภายในปีงบประมาณ 2564 ต้องใช้เงินงบประมาณ 
 ของปีงบประมาณ 2564 แต่ถ้าไม่สามารถจัดสอบคัดเลือกได้ก็ต้องคนืเงนิงบประมาณ  
   - ถ้าจัดสอบคัดเลือกได้ในปีงบประมาณ 2564 ต้องใช้เงินงบประมาณของ 
 ปีงบประมาณ 2564 
  - การฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ เป็นเงินงบประมาณที่ใช้จัดการฝึกอบรม 
 ของ วปค. ส่วนหนึ่ง และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปค. อีกส่วนหนึ่ง  
 เพ่ือมาใช้ในการฝึกอบรบในระบบปกติ ถ้าหากมีการปรับแผน เช่น เดือนตุลาคม  
 2564สถานการณโ์ควิด-19 เริ่มคลี่คลาย กจ. สามารถดำนเนินการสอบคัดเลือกได้  
 วปค. อาจต้องปรับตัวตามข้อกำหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัด  
 เพราะอยู่ในเขตของจังหวัดปทุมธานี เป็นเรื่องของการบรหิารการฝึกอบรมอีกมิติหนึ่ง 

/ 2 การสอบ ... 
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 2. การสอบคัดเลือก จพง.ปค. ระดับชำนาญการพิเศษ 
  - รอบแรกเป็นการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)  
 ผู้มีคุณสมบัติ จำนวน 3,064 คน ถ้าหากสามารถดำเนินการสอบคัดเลือกได้ก็จะคง 
 ผู้มีคุณสมบัติจำนวนเท่านี้ แต่ถ้าดำเนินการไม่ได้ก็อาจจะต้องมีการยกเลิกประกาศ 
 การสอบคัดเลือก และจัดทำประกาศใหม่เพ่ือให้ผู้มีคุณสมบัติที่เพ่ิมเติมสามารถสมัครได้  
 อันนี้เป็นแนวทางทีไ่ด้นำเรียนผู้บริหาร ปค. ไว้แล้ว แตข่ณะนี้ยังต้องคงตามเดิมก่อน 
   - งบประมาณไม่ต้องกังวล เพราะว่าใช่งบประมาณคนละตัวกัน ขึ้นอยู่กับ 
 ช่วงเวลาดำเนินการ จะสามารถดำเนนิการได้ในช่วงใด 
หน.ผตปค. - สรุป คือ 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช)   - การสอบคัดเลือกผู้เข้าอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ยังสามารถทำได้ เพราะว่า 
 แม้จะคัดเลือกผู้สอบได้ไว้ก่อน และไปฝึกอบรมในปีงบประมาณหน้าก็ยังอาจจะทำได ้ 
 ในความหมาย คือ ไม่เก่ียวในเรื่องของการฝึกอบรม การคัดเลือกผู้ที่สอบได ้น่าจะ 
 ดำเนินการเหมือนเดิมจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิก 
   - การสอบคัดเลือก ระดับชำนาญการพิเศษ พิจารณา 2 ประเด็น คือ  
   1. สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 คลี่คลาย  
 และสามารถจัดการสอบคัดเลือกได้ ก็ยังใช้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่สมัครไว้เดิม 
   2. สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ยังไมค่ลี่คลาย  
 และใช้เวลาอีกยาวนาน ก็อาจจะยกเลิกประกาศเดิม และจัดทำประกาศสอบใหม่  
 ซึ่งอาจจะผู้มีคุณสมบัติเพ่ิมเติม  
ผู้แทน กจ. - การสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเพ่ิมขึ้น จะมีก็ 
(นายดุสติ ศริิวราศัย) แต่ผู้ทีจ่ะเกษียณอายุราชการในปีบประมาณ 2564 ที่ถูกตัดออกไป 
 - การสอบคัดเลือก ระดับชำนาญการพิเศษ มีผู้มีคุณสมบัติเพ่ิมข้ึนแน่นอน  
 ดังนั้นการดำเนินการอาจจะไม่ยุ่งยากมาก คนที่สมัครไว้แล้วต้องคงคนเดิมไว้    
 และเพ่ิมเติมเฉพาะผู้สมัครและมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมใหม ่และประกาศรายชื่อเพ่ิมเติม 
ผตปค.     - ส่วนภูมิภาคมีข้อสงสัย คือ ผู้ทีม่ีคุณสมบัติเพ่ิมเติม กรณีนี้ หมายถึงว่าถ้าหาก 
(นางภัทราวดี สุทธิธนกกูล) ดำเนินการสอบภายในปีงบประมาณ 2564 ก็จะไม่รับสมัครผู้สมัครเพ่ิมเติม 
ผู้แทน กจ. - ขณะนี้ ปค. ไดด้ำเนินการไปแล้วก็ต้องยึดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเดิม  
(นายดุสติ ศริิวราศัย)  ประกาศเดิมบ่งบอกถึงคุณสมบัติที่ตัดออกไป ประกาศรายชื่อ และประกาศจัดซื้อจ้าง 
 สถานที่สอบเรียบร้อยแล้ว เพราะต้องแจ้งจำนวนผู้มีสิทธิเข้าสอบ แต่ถ้าพิจารณาแล้ว 
 เป็นระยะเวลาทีเ่นิ่นนานเกินไป โดยที่ไม่ได้เป็นความผิดของผู้ที่มีคุณสมบัตเิพ่ิมเตมิ  
 และ ปค. ก็ยังไม่สามารถดำเนินการสอบได้ ปค. คงต้องมาทบทวนเรื่องให้ความเป็นธรรม 
 ผู้ที่มีสิทธิขึ้นใหม่ด้วย เป็นประเด็นที่ไดน้ำเรียนกับผู้บังคับบัญชาไว้แล้ว อาจมีกลุ่มที่เสีย 
 ประโชน์ คือ ผู้ที่พ่ึงมีสิทธิ มีหนังสือร้องเรียนตามหน่วยงานต่างๆ  ทางสื่อมวลชนตามท่ี 
 ไดป้รากฏไปแล้ว ปค. กต็้องพิจารณาให้ความเป็นธรรมประเด็นนี้ด้วย 

/ ผตปค. ... 
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ผตปค.     - การสอบบุคคลทั่วไป คงต้องเลื่อนออกไปก่อน 
(นางภัทราวดี สุทธิธนกกูล)  
ผู้แทน กจ. - การสอบบุคคลทั่วไป คงต้องเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์จะสามารถดำเนินการได้ 
(นายดุสติ ศริิวราศัย)            เช่น ตำแหน่งปลัดอำเภอ มีผู้สมัครสอบประมาณ 11,000 คน ต้องมีสถานที่ที่มี 
 ระยะห่างที่เหมาะสม สถานที่ที่จัดสอบได้เพียงพอ  
ผตปค. - ขอเพ่ิมเติม จากการตรวจราชการอำเภอต่างๆ ซึ่งทุกอำเภอจะมี ศดธ. อำเภอ  
(นายรณยุทธ์ พรหมายน)   ปรากฏว่าปัญหาของอำเภอ คือ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย 
 ปลัดอำเภอที่ทำหน้าที่ ศดธ. อำเภอ ส่วนใหญ่ไม่ได้จบนิติศาสตร์ อำเภอจึงอยากได้ 
 ตำแหน่ง นิติกร ไว้ดำเนินการในเรื่องของ ศดธ. โดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังมีเรื่องของ 
 การถูกฟ้องคดตี่อศาลปกครอง นอ. ไม่มี นิติกร ช่วยตรวจสอบ ก็อยากจะฝาก กจ.  
 พิจารณาว่า อำเภอจะมตีำแหน่งนิติกรของอำเภอได้หรือไม่ เพ่ือให้อำเภอได้ทำงาน 
 ด้านกฎหมายได้สะดวกขึ้น มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายโดยเฉพาะ 
ผู้แทน กจ. - การขออัตรา ตำแหน่ง นิติกร ของอำเภอ เป็นประเด็นที่ ปค. เคยไดร้ับเรื่องนี้มา 
(นายดุสติ ศริิวราศัย)          และได้พิจารณาทบทวนแล้ว ดังนี้ 
  - ตำแหน่ง นิติกร สามารถขอเพ่ิมได้ แต่นิติกรที่ไปประจำอำเภอจะทำหน้าที่ 
 ได้เพียงผู้สนับสนุนในการทำงาน มิติในการทำงานไม่สามารถลงนามในเอกสารได้ 
 เนื่องจากไม่ใช่ ปลัดอำเภอ เรื่องที่อนุมัต ิอนุญาต ในฐานะปลัดอำเภอ ไม่สามารถทำได้ 
  - ความก้าวหน้าในอาชีพ ปัจจุบันสายงานหลักของ ปค. คือ จพง.ปค. ตอนนี้  
 ปค. มตีำแหน่ง นิติกร ไม่เกิน 300 อัตรา คือ จังหวัดละ 2 คน และส่วนกลาง มีอัตรา 
 นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ส่วนกลางอย่างเดียว ซึ่ง ปค. กำลังจะเพ่ิม นิติกร 
 ระดับชำนาญการพิเศษ ที่จังหวัด ในวาะระแรกในช่วงปี 2565 – 2566 เพ่ิมได้ 35  
 จังหวัด จะเป็นความก้าวหน้าของอาชีพให้กับนิติกรของจังหวัด แต่ถ้าหากเพ่ิม นิติกร  
 ที่อำเภอ โดยคุณสมบัตแิล้วไม่สามารถสอบ จพง.ปค. ระดับชำนาญการพิเศษ ได้ 
   - เดิมที่ ปค. สอบคัดเลือกแต่ตำแหน่งปลัดอำเภอ และให้ปลัดอำเภอ 
 ทีจ่บนิติศาสตร์ ทำหน้าทีท่ี่ ศดธ. อำเภอ และเป็นสายงานที่มีความก้าวหน้าได้  
  - กจ. ได้หารือกับ สน.สก. มาโดยตลอดและได้หาทางออกที่ดีที่สุด 

มติที่ประชุม - รบัทราบ   

 3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปค. ประจำปี 2564
หน.ผตปค.  - พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปค. ประจำปี 2564 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน  
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช) 2564 เวลา 14.00 น. ณ วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา   
ผอ.กตร. - กตร. ขออนุมัติเงินถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีงบปะมาณ 2564 
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์) ปค. จำนวน 10,000 บาท และ มท. จำนวน 5,000 บาท  

มติที่ประชุม - รบัทราบ 

             / 3.3 ค่าใช้จ่าย ...  
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   3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
    (โครงการตรวจราชการเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564)    
ผอ.กตร.  - กตร. ได้รับการสนับสนุนงบจาก วช. จึงไดป้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ 
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์) เดนิทางไปตรวจราชการ เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 โดยมีหลักเกณฑใ์นการยืม 
 เงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการ ดังนี้ 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง 16 วัน 
   - ค่าท่ีพัก 15 คืน 
   - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เฉลี่ยคันละ 13,000 บาท  
  - การเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ขอให้ใช้สลิปหัวจ่ายนำ้มันประกอบการเบิกเงิน 
  ตามที่ กค. แนะนำ แต่ถ้าไม่มีสลิปหัวจ่ายน้ำมันให้วงเล็บด้วยว่าปั๊มน้ำมันที่เติมไม่มี 
    สลิปหัวจ่ายน้ำมัน 
หน.ผตปค.  - ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ผตปค. อาจจะเดินทางไป 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช) ตรวจราชการไม่ได้มากนัก บางพ้ืนที่อาจจะเดินทางไปตรวจราชการได้ บางพ้ืนที่ไม่ 
 สามารถเดินทางไปตรวจราชการได้ บางพ้ืนที่มีภารกิจที่ต้องไปตามที่ อปค. มอบหมาย  
 เพ่ือตรวจดูในเรื่องของการบริหารจัดการพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง หรอืไปให้กำลังใจ 
 ข้าราชการ และบุคลากร ของฝ่ายปกครอง รวมทั้งพ้ืนที่ชายแดน 
  - ขอให้เบิกจ่ายให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับ ยกเว้น ผตปค. ที่มีภารกิจเพิ่มเติม 
 ตามที ่อปค. ได้มอบหมาย และขอให้เข้มงวดในเรื่องของสลิบหัวจ่ายน้ำมัน 

มติที่ประชุม - รบัทราบ 
    3.4 สรุปเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ผู้แทน หน.กง.รรท.       - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 2563 – 19 ก.ค. 2564) 
(นายพรศักดิ์ ปานศักดิ์)  - เรื่องร้องเรียนที่ อปค. มอบหมายให้ ผตปค. สืบสวนข้อเท็จริง 
  - จำนวน 59 เรื่อง (เพ่ิมจากเดือนที่ผ่านมา 6 เรื่อง) 
  - ดำเนินการแล้ว 46 เรื่อง  
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 เรื่อง (เรื่องใหม่ 6 เรื่อง) 
 - ปัญหาข้อร้องเรียนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและได้รับการตอบสนอง (ตัวชี้วัด) 
  - เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด 60 วัน  
 จำนวน 25 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 54.37 
 - กง.รรท. ได้สรุปเรื่องร้องเรียนให้ ผตปค. ตามเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ   
  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบในวาระการประชุมที่ 3.4 
หน.ผตปค. - ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกในการไปสอบสวนข้อเทจ็จริงตามท่ี อปค. มอบหมาย 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช) ถ้ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาใหม่ ให้ กง.รรท. รีบแจ้งให้ ผตปค. ทราบ โดยเร็ว 
  - ในการ WFH ขอให้เจ้าหน้าที่ กง.รรท. มาปฏิบัติงานในแต่ละวัน 1 คน เพ่ือที่มี 
 เรื่องร้องเรียนเข้ามาจะได้แจ้งให้ ผตปค. ทราบ  

             / ผตปค.  ...  
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ผตปค.        - มีข้อซักถาม 2 ประเด็น  
(น.ส.นิติยา พงษ์พานิช)     1. เรื่องร้องเรียนที่ กจ. เป็นเลขานุการ รวมเป็นตัวชี้วัดของ กตร. หรือไม่ 
  2. เรื่องร้องเรียน นอ. รอหนังสือจาก สป.มท. ใช่หรือไม่ 
ผู้แทน หน.กง.รรท.       - ประเด็นที่ 1 ไม่นับเป็นตัวชี้วัดของ กตร. 
(นายพรศักดิ์ ปานศักดิ์)  - ประเด็นที่ 2 รอหนังสือจาก สป.มท. แต่ กง.รรท. แจ้งให้ ผตปค. ทราบเป็น 
 ข้อมูลเบื้องต้น 
หน.ผตปค. - เรื่องร้องเรียนที่เข้ามาที่ กตร. และแจ้ง สป.มท. แต่ทาง สป.มท. ยังไม่มีหนังสือ 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช) ตอบกลับมา จนระยะเวลาเนิ่นนาน (ให้ส่วนอื่นดำเนินการ) 
ผู้แทน หน.กง.รรท.       - มีเรื่องเรียนที่แจ้งไป สป.มท. และยังไม่แจ้งกลับมา คาดว่า สป.มท. อาจจะ 
(นายพรศักดิ์ ปานศักดิ์) ใช้กลไกของจังหวัดในการดำเนินการ แต่ก็มีหนังสือแจ้งกลับมา จำนวน 2 เรื่อง 
ผตปค.        - ตามที่ หน.ผตปค. แจ้ง คือ กรณีที่ส่งเรื่องไปให้ สป.มท. ถ้าหากเรื่องที่ส่งไป  
(น.ส.นิติยา พงษ์พานิช)   สป.มท. ตอบกลับมา ให้ กง.รรท. แจ้งให้ ผตปค. ทราบผลของการสรุปเรื่องด้วย 
หน.ผตปค. - เรื่องร้องเรียนที่มีหนังสือถึง อปค. โดยตรง และมอบหมายให้ ผตปค. ไปสอบสวน 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช) ข้อเท็จจริง ขอให้ ผตปค. พิจารณาว่าจะสอบสวนในลักษณะใด รายงานเหมือนกับข่าว 
   ทีป่รากฏตามสื่อมวลชน คือ สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและรายงานให้ อปค. ทราบ  
 ถ้าไม่รุนแรงมากก็อาจจะไม่ต้องเสนอเรื่องไปถึง ป.มท. แต่ถ้าเป็นเรื่องทีจ่ำเป็นต้อง 
 รายงานให้ ป.มท. ทราบ ในฐานะผู้มีอำนาจสั่งยุติเรื่องก็คงจะต้องทำเต็มรูปแบบ 
 และรายงานในผู้บังคับทราบตามลำดับ ผตปค. ต้องพิจารณาว่าเรื่องนั้นสำคัญมากน้อย 
 เพียงใด  

มติที่ประชุม - รับทราบ 

 3.5 สรุปเรื่องการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม/ความช่วยเหลือ 

หน.กง.รรท.       - เรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม/ความช่วยเหลือ  
(นายพรศักดิ์ ปานศักดิ์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 – 19 ก.ค. 2564 
 จำนวน 152 เรื่อง 
 - ดำเนินการแล้ว 117 เรื่อง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ 35 เรื่อง 
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 287 เรื่อง 
 - ดำเนินการแล้ว 258 เรื่อง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ 29 เรื่อง 
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2562 จำนวน 81 เรื่อง 
 - ดำเนินการแล้ว 77 เรื่อง 
   - อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 เรื่อง 

/ - กง.รรท. … 
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 - กง.รรท. ได้สรุปเรื่องการทูลเกล้าฯ ให้ ผตปค. ตามเขตตรวจราชการ 
 ที่รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบในวาระการประชุมที่ 3.5 
หน.ผตปค. - เจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลเรื่องทลูเกล้าฯ ผ่านช่องทางไลน์ให้ ผตปค. 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช) เพ่ือให้ ผตปค. สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางไลน์ในการตรวจติดตามที ่จังหวัด/อำเภอ  
 - เรื่องทุจริตทางทะเบียนบางพ้ืนที่ยังมีเรื่องคา้งอยู่ ขอให้ ผตปค. ตรวจติดตามด้วย 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

 3.6 เรื่องท่ี กตร. รายงานทางเอกสาร  
ผอ.กตร. 3.6.1 โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบาย              (กตร.) 
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์)    ในระดบัอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบ ผตปค.) 
  - ขอให้ ผตปค. ที่ยังมีงบประมาณคงเหลืออยู่ กำชับให้อำเภอจัดทำเอกสารให้แล้ว 
 เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสาร  
 และประสานงานกับอำเภอ เนื่องจากเอกสารที่อำเภอจัดส่งมาส่วนใหญย่ังไมส่มบูรณ์  
 ต้องมีการแก้ไขเอกสาร  
 3.6.2 สรุปค่าใช้จ่าย กตร.                                                            (กตร.) 
    - รายละเอียดตามเอกสารแนบ                                 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.๑ ข้อสังเกตของ ผตปค. จากการตรวจราชการเพื่อนำเขา้ที่ประชุม ปค.  
 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖4 
หน.ผตปค. - เดือนกรกฎาคม 2564 ผตปค. เขต 10 , 12 (นายศราวธุ ไทยเจริญ)  
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช)  เป็นผู้นำเสนอข้อมูล   
ผตปค.  - ข้อมูลนำเสนอในที่ประชุมประจำเดือน ปค. เดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้ 
(นายศราวุธ ไทยเจริญ) ประเดน็ที่ 1 บทบาทของฝ่ายปกครองในการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 
 โคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที ่ 
   - อปค. ได้เน้นย้ำในการประชุมประจำเดือน ปค. ที่ผ่านมา 2 เรื่อง คือ 
   1. มาตรการลดการแพร่ระบาด  
   2. มาตราการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 
 ประเด็นที่ 2 การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดชายแดน/อำเภอชายแดน  
  - เขตตรวจราชการที ่10 , ๑๒ โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 
   - การดำเนินการตามแผน/มาตรการ 
   - การป้องกันสกัดกั้น/การปราบปรามและจับกุม 
   - ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ 
 

/ หน.ผตปค. … 
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หน.ผตปค. - ผตปค. ท่านใด มีประเด็นเพ่ิมเติมหรือไม ่ 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช)    
ผตปค. - ขอเพ่ิมเติมประเด็นการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ 
(นางภัทราวดี สุทธิธนกูล) บางจังหวัดปรากฎว่าประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารมากมาย และทำให้ประชาชนไม่ 
 ต้องการที่จะไปรับบริการฉีดวัคซีน หลายคนมีทัศนคติ หรือความเชื่อที่ไม่สอดคล้องกับ 
 ทางราชการ ดังนั้น การสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ 
 บางจังหวัดดำเนินการได้ดีในการบริหารจัดการ แต่บางจังหวัดแนวทางยังไม่ขัดเจน 
ทีป่ระชุมพิจารณา - ข้อสังเกตจากการตรวจราชการเพ่ือนำเข้าที่ประชุม ปค. ประจำเดือน  
 เดือนกรกฎาคม ๒๕๖4 ดังนี ้
    1. บทบาทของฝ่ายปกครองในการบริหารสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 (COVID-19) ในพืน้ที ่ 
    2. การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
   (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดชายแดน/อำเภอชายแดน  

มติที่ประชุม - เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ผตปค. - ขอสอบถามข้อมูล ดังนี้ 
(นายรณยุทธ์ พรหมายน)      1. เรื่องการขออนุญาตเดนิทางออกนอกพ้ืนที่ในการไปตรวจราชการ 
  2. เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 ระยะเวลาอีก 2 เดือน อำเภอจะได้รับ 
 จัดสรรงบประมาณเต็มตามวงเงินงบประมาณปี 2564 (1,000,000) หรือไม ่
หน.ผตปค. - ตามท่ี ผตปค. เขต 8 , 9 สอบถามนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเขียนแผน 
(นายสมเจตน์ เปลื้องนุช) การใช้จ่ายงบประมาณ เพราะบางโครงการ/กิจกรรม อาจจะไม่สะดวกในการ 
 ดำเนินการ จึงอาจจะต้องมีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ผตปค.        - ขอทราบความคืบหน้าการประกวดนายอำเภอแหวนเพชร  
(น.ส.นิติยา พงษ์พานิช)   
ผอ.กตร. - สน.ปท. แจ้งยกเลิกการตรวจผลงานการตัดสินการคัดเลือกหมู่บานเข้มแข็ง  
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์) ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ระดับเขต/ระดับภาค 
 -  กตร. จะดำเนินการตามข้อสอบถามของ ผตปค. และจะแจ้งให้ทราบ   

มติที่ประชุม - รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 11.10 น.    

 
             
                                        
                                                   

 
(นายจิตพฒัน์ กู่ก้องกฤษฎากร) 

จพง.ธก.ปง. 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
(นางณัสม์ฐรัศ อมรสุวรรณ์) 

ผอ.กตร. 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


